

# มร.ลป. และ ม.ศิลปากร ร่วมจัดนิทรรศการ "หัตถศิลป์ลำปาง : มรดกศรีรัตนแห่งเขลางค์นคร"



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "หัตถศิลป์ลำปาง : มรดกศรีรัตนแห่งเขลางค์นคร" เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ หอศิลป์การแสดงนครลำปาง (บ้านบริบูรณ์) จังหวัดลำปาง

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ร่วมจัดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์งานศิลปและหัตถกรรมสกุลช่างลำปาง เป็นการนำเสนองานช่างหัตถศิลป์ท้องถิ่นของลำปางให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการตระหนักรู้และการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยรศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยอ.ธวัชชัย ทำทอง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้เป็นผู้ประสานงานการพร้อมจัดเตรียมข้อมูลและวัตถุจัดแสดง ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งกำหนดจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 11 กันยายน 2565 ณ หอศิลป์การแสดงนครลำปาง (บ้านบริบูรณ์) จังหวัดลำปาง





## มร.ลพ. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยา และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภอาง จังหวัดลำปาง

อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์ถวิล อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการการจัดการ อ.วรภรณ์ ทุมชาติ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยา และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภอาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2566 นี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ในระบบออนไลน์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในวันที่ 28 กันยายน 2565 สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ [www.lpru.ac.th](http://www.lpru.ac.th) หรือทาง Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 - 237399 ต่อ 5162 หรือ 086-4215760 ในวันและเวลาราชการ



# อธิการบดี มร.ลป. ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับ ศ.ชงภีพร เกียรติคณาจารย์ หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู และนายกสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์



# รองอธิการบดี มร.ลป. ร่วมมอบกรมการบริการและจัดทำรายงานโครงการที่ได้รับสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.พิมพ์กา โพธิ์สิงกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ เข้าร่วมการมอบกรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการและจัดทำรายงานแก่ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮอริคิต จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธาน ในพิธีเปิดการมอบ กรมสำหรับการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น สำนักงานบริหารกองทุนฯ จะเปิดรับข้อเสนอโครงการสำหรับกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2565 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <https://enconfund.go.th>



# สวพ. มร.ลป. นำนักวิจัย NANOTEC ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำ ณ โรงเรียนวัดบ้านสัก



เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำนักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ได้แก่ ดร.วรรณิณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และดร.ณัฐพร พิมพะ หัวหน้าทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา ณ โรงเรียนวัดบ้านสัก ชุมชนบ้านสัก ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว เป็นการบริหารจัดการน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร ให้มีความเพียงพอต่อปริมาณการใช้งานของประชาชน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำด้วยการประยุกต์ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ อาทิ การประยุกต์ซิลเวอร์นาโนกับเซรามิกเป็นไส้กรองน้ำจากของเหลือใช้ในชุมชน หรือเทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่ายที่อาศัยพืชใกล้ตัวอย่างต้นกระถิน และเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนทรงพลังด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจ BCG



## คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ลป. ติดตามประเมินผลและปิดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากฯ

อ.ดร.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ พร้อมด้วย อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ และ นายรศักดิ์ ปิยานทร คณะทำงานโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.บ้านใหม่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทัศน์ ดีปีลาละ พร้อมด้วย นายเผด็จ วงศ์แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 53 คน เข้าร่วมรับฟังการประเมินผล

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ก่อให้เกิดกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษตำบลบ้านใหม่จำนวน 1 กลุ่ม ที่มีการผลิตปลอดสารพิษไว้บริโภคและเสริมรายได้ให้แก่ครัวเรือน รวมไปถึงการบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือและสมาชิกกลุ่มนำความรู้เกี่ยวกับสารชีวภัณฑ์มาใช้ในการกำจัดศัตรูพืช อย่างไรก็ตามสมาชิกกลุ่มยังคงมีความต้องการพัฒนาต่อยอดด้านการตรวจสภาพดินในแปลงเพาะปลูก การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนของผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกรก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ทั้งนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้สะท้อนกระบวนการทำงานของโครงการ ภายใต้ MOU ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเทศบาล ต.บ้านใหม่ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารบริโภคผักปลอดภัยของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น และยังส่งผลให้ครัวเรือนมีรายได้เสริมจากอาชีพหลักของตนเอง รวมทั้งเทศบาลได้เห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์สารชีวภัณฑ์ จึงได้ร่วมกันจัดทำแหล่งเรียนรู้สมุนไพรของตำบลบ้านใหม่ขึ้น เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาสุขภาพ และทำสารไล่แมลงเพื่อการเพาะปลูกผักปลอดสารของกลุ่มเป้าหมายต่อไป



# คณะกรรมการ มร.ลป. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ "ศาสตร์และศิลป์การบริหารให้ได้ใจคนเพื่อให้ได้งาน"

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ปณตพันธ์ เสียรประภากุล ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ "ศาสตร์และศิลป์การบริหารให้ได้ใจคนเพื่อให้ได้งาน" โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐ รัตนศิรินิชกุล ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติ



จาก ผศ.ดร.สมาน พูแสง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและศิษย์เก่า จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



# อาจารย์คณะกรรมการ มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพและการพัฒนาสื่อการสอนแบบ Active Learning

ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิ่น ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว อ.ณัฐชา ปันทก อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์และคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพและการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนและการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน ในยุค New normal ณ ห้องประชุมลำปางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 จำนวน 120 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้มติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด



# โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติวันสุนทรภู่ และวันวิทยาศาสตร์

อ.ดร.สมศักดิ์ กำทอง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ และวันวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล และประถมศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ "วันสุนทรภู่" ได้แก่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การเขียนเรื่องจากภาพ การอ่านฟังเสียง การคัดลายมือ กิจกรรมประกวดการแต่งกายคล้ายตัวละครในวรรณคดี วรรณกรรม นิทานพื้นบ้านของไทย กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน มอญซ่อนผ้า และกิจกรรมบิงโก บิงใจ

- ส่วนกิจกรรมโครงการวันวิทยาศาสตร์ มีการจัดฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
- ฐานที่ 1 ไข่นิวตัน (newton egg)
- ฐานที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
- ฐานที่ 3 Snow ball
- ฐานที่ 4 โถกกระต๊าก
- ฐานที่ 5 ไอติมหลอด



## สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องช่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง



เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องช่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565 ณ วัดเจ้าหมู่ หอนงยาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงการอนุรักษ์ สำรวจ และจัดทำทะเบียนศิลปวัตถุ เพื่อสร้างเครื่องช่ายการอนุรักษ์ ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อนุกุล ศิริพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง เป็นวิทยากร ในกรณี ผศ.เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิด และได้รับความสนใจจากพระสงฆ์ สามเณร เครื่องช่ายการอนุรักษ์ กลุ่มนุ่งซิ่นปากันแอ่ววิถีอัตลักษณ์ล้านนา ชุมชนบ้านหนองยางเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้



# คณะกรรมการ มร.ลป. ร่วมกับ กทต.จังหวัดลำปาง จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ณ รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ และ รร.ลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง



เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ปณตพันธ์ เตียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อ.อิสสรียภรณ์ วานิชพิพัฒน์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นทีมวิทยากรแกนนำ ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และหลักสูตรเยาวชนพลเมืองดีในวิถีใหม่ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ทีมวิทยากรแกนนำ จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิม ชลพล หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สำนักงาน กทต.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายทวี เชื้อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ให้การต้อนรับ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เป็นวิทยากรต้นแบบ ได้พัฒนาทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด



## มร.ลป. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย"

อ.ดร.อรทัย เลาอลงกรณ์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรปฐมวัย ตลอดจนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจของท้องถิ่น และสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้



# U2T ชาวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## U2T for BCG ต.นาโปลิง ลงพื้นที่ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าและประเมินผล ความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทีมงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโครงการ U2T for BCG ต.นาโปลิง อ.เถิน จ.ลำปาง โดย ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคนธา ผู้จัดการตำบล และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องปั้นดินเผา สำหรับใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทางกลุ่มแม่ingersพร้าวเต่า บ้านนาโปลิง หมู่ที่ 6 ต.นาโปลิง อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 และยังได้ทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้ดึงดูดใจผู้บริโภค เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ทีมงานดังกล่าวได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเงินส้ม (แหวนหมู) บ้านสันหลวง ซึ่งมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดจากแหวนหมูสูตรดั้งเดิม ได้แก่ สูตรใบมะยม สูตรหมูหมู สูตรเผ็ดแซบ และแหวนซี่โครง โดยกลุ่มแม่บ้านบ้านสันหลวง ต.นาโปลิง อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งทางทีมงาน U2T for BCG ได้มีการส่งเสริมการตลาด การขยายฐานการตลาดและการเพิ่มมูลค่าสินค้า ในชุมชน อันเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด BCG เพื่อให้เกิดความยั่งยืน แก่ชุมชนต่อไป



Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation



**แจ้งบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2565**

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2565

ติดต่อข่าวสารได้ที่  
LINE OFFICIAL ACCOUNT  
BUNDILPRU : @786DSRNJ



**การบรรยายปรับเปลี่ยนความคิดทางงาน Digital Disruption**

โดยคุณวิชัย ทองแตง  
ดิจิทัลและเชิงกลยุทธ์

วันพุธที่ 31 ส.ค. 2565  
เลือกเวลาเป็น (เวลา 13.00 - 15.00 น.)  
ย้ายเป็น หอประชุมจินกณีผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ค่าหนังสือและเอกสารสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทุกท่าน

ลงทะเบียนที่นี่



**การบรรยายปรับเปลี่ยนความคิด Digital Transformation**

โดยคุณวิชัย ทองแตง  
ดิจิทัลและเชิงกลยุทธ์

วันพุธที่ 31 ส.ค. 2565  
(เวลา 13.00 - 15.00 น.)  
ณ หอประชุมจินกณีผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  
ปิดท้ายที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง

ลงทะเบียนที่นี่



**อย่าลืม! ล็อคคอก รถจักรยานยนต์ และเก็บ ทุญแจรถ ทุกครั้ง**

ด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ หน่วยงานผู้จัดการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปางและเทศบาลนครลำปาง

# MHESI Street Art

ขอเชิญเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมเซรามิกตกแต่งสถานที่ ภายใต้โครงการ "กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น"

ณ บริเวณเขื่อนยาง เทศบาลนครลำปาง

วันที่ 5-7 กันยายน 2565

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยงานผู้จัดการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง

โทรศัพท์ : 063-016-6613 , 081-031-3277



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศเจตนารมณ์ **ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

# ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย

รวมไทยต้านโกง